

Số: 13/BC-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2012

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVII

(Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII)

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri; Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét, chỉ đạo và giao cho Giám đốc các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị đã nêu. Ngoài các vấn đề đã được giải trình trực tiếp tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII và trả lời trực tiếp bằng văn bản đến cử tri, UBND tỉnh báo cáo kết quả xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri: 40 ý kiến, trong đó:

- Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp: 30 ý kiến
- Lĩnh vực văn hóa – xã hội: 10 ý kiến

1. Lĩnh vực kinh tế - tổng hợp: (30 ý kiến)

- Cử tri xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng kiến nghị trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần phải làm rõ tiêu chí nào cần đạt được trước, tiêu chí nào đạt được sau, khi thực hiện các tiêu chí rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây dựng tiêu chí nông thôn mới cần gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp để động viên người dân sản xuất.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được ban hành nhằm mục đích quy hoạch, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, tập trung vào 3 chủ thể: “nông nghiệp, nông dân và nông thôn”. Do đó, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp. Thứ tự ưu tiên các tiêu chí này do cấp xã xây dựng và được thể hiện trong Đề án xây dựng nông thôn mới của cấp xã. Mỗi xã khi xây dựng Đề án sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu nguyện vọng của người dân, xác định tiêu chí nào làm trước, tiêu chí nào làm sau và phải được nhân dân bàn bạc dân chủ, công khai; từ đó xác định việc thực hiện các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên khác nhau.

Việc xây dựng nông thôn mới chủ yếu dựa vào sự đóng góp của toàn dân. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, chủ yếu là hỗ trợ về xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển nông thôn như: Hỗ trợ đường giao thông nông thôn, Hạ tầng nuôi trồng thủy sản, kiên cố hoá kênh mương, kiên cố hoá trường lớp học,

- Cử tri 2 xã Nham Sơn, Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng đề nghị các cấp cần quan tâm hơn đến sản xuất nông nghiệp như: tăng nguồn cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân, cung cấp giống đảm bảo chất lượng. Hiện nay có tình trạng cung cấp giống không tốt đã làm ảnh hưởng đến năng suất và làm gia tăng tình trạng dịch bệnh trong gia súc, gia cầm.

Việc cung ứng phân bón trả chậm trong thời gian qua đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn thực hiện cung ứng cho bà con nông dân. Hiện nay, các công ty đang cung ứng phân bón trả chậm cho bà con nông dân. Doanh nghiệp thường xuyên cung ứng số lượng lớn phân bón trả chậm là Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp. Cụ thể: Năm 2010, Công ty bán trả chậm cho nông dân các huyện trong tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng; năm 2011, bán trả chậm với số tiền trên 41 tỷ đồng; từ đầu năm 2012 đến nay Công ty đã bán phân bón trả chậm cho nông dân các huyện trong tỉnh với số tiền gần 10 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục có cơ chế bán trả chậm phục vụ nông dân đầu tư thâm canh sản xuất. UBND tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón trên địa bàn tỉnh xem xét mở rộng hình thức kinh doanh và có cơ chế bán phân bón, giống theo hình thức trả chậm cho nhân dân.

* *Về cung ứng giống cây trồng:* Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 10 Công ty trực tiếp sản xuất và cung ứng giống cây trồng các loại, cơ bản các loại giống đang tiêu thụ trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng đảm bảo phục vụ tốt việc phát triển sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên có một số lượng nhỏ các giống lúa không đảm bảo chất lượng được các tiểu thương cung ứng (chui lủi) đến các địa phương và một lượng nhỏ giống lúa lai nhập khẩu có các chỉ tiêu không đảm bảo theo quy định như ý kiến phản ánh của cử tri đã gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và việc đầu tư thâm canh sản xuất của nhân dân. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra xử lý và bồi thường, cấp đổi lại giống mới kịp thời phục vụ sản xuất cho nhân dân.

* *Về cung ứng con giống gia súc, gia cầm:* Hiện nay, việc cung ứng con giống gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các con giống gia súc, gia cầm do các cơ sở nhỏ lẻ, hoặc các hộ dân cung cấp không đảm bảo chất lượng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm đối với các trường hợp sản xuất con giống không đảm bảo chất lượng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở cung cấp giống gia súc, gia cầm nhằm nâng cao chất lượng giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Cử tri huyện Yên Dũng phản ánh: Chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã được thực hiện nhưng chưa có quy hoạch, chưa có giống tốt, thiếu hướng dẫn kỹ thuật và phong trào còn đơn lẻ.

+ Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn 2001 - 2006 đến nay đã mang lại hiệu quả thiết thực và đã hình thành được một số vùng sản xuất sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh.

Trong giai đoạn 2011 - 2015 chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và theo hướng mới là sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ bản các nội dung của Chương trình đã và đang thực hiện theo các quy hoạch như: Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2006-2020; Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010; Quy hoạch phát triển rừng sản xuất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 - 2020; Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn và rau chế biến tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Quy hoạch phát triển cơ điện nông nghiệp phục vụ sản xuất, chế biến nông lâm sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2020; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số quy hoạch phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới ...

+ Các giống cây trồng, vật nuôi đang cung ứng trên địa bàn tỉnh cơ bản có năng suất và chất lượng tốt. Trong những năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn tạo các giống cây, con có chất lượng tốt đưa vào cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi của tỉnh nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Nhờ vậy năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi ngày được tăng lên đáng kể hàng năm đều tăng cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tồn tại các con giống gia súc, gia cầm do các cơ sở nhỏ lẻ hoặc các hộ dân cung cấp chưa đảm bảo chất lượng. Các trường hợp cung cấp giống không đảm bảo chất lượng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. UBND đang chỉ đạo Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo nghiệm, lựa chọn các loại cây, con giống có năng suất, chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh.

+ Hàng năm, các cơ quan chuyên môn tổ chức khuyến nông các cấp và các đơn vị cung ứng giống đều tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho bà con nông dân, in ấn và phát hành triệu tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh. Qua đó trình độ sản xuất, chăn nuôi của đa số nông dân các địa phương được nâng lên, phong trào chuyển đổi cơ cấu mùa vụ đã từng bước được nhân rộng; hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nhiều mô hình trang trại sản xuất kinh doanh giỏi, nhờ đó nhiều hộ gia đình đã thoát cảnh đói nghèo và vươn lên làm giàu.

- Cử tri xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng phản ánh từ khi được miễn thủy lợi phí, nảy sinh tình trạng các công ty thủy nông không bơm nước đầy đủ phục vụ nhu cầu tưới tiêu, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, năng suất hoa màu.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra và làm việc với UBND xã Nham Sơn, kết quả được UBND xã Nham Sơn xác nhận không có hiện tượng các công ty thủy nông không bơm nước phục vụ nhu cầu tưới tiêu như cử tri phản ánh. Từ khi thực hiện miễn thủy lợi phí đến nay, các công ty thủy nông nói chung và Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng nói riêng đều phục vụ cung cấp đủ, kịp thời nước tưới cho nhân dân sản xuất.

- **Cử tri huyện Yên Dũng phản ánh:** Tình trạng bỏ ruộng không làm vụ Đông đang ngày càng phổ biến gây lãng phí đất nông nghiệp. Đề nghị tỉnh cần có chính sách khuyến khích phát triển sản xuất vụ Đông.

Ý kiến phản ánh của cử tri là thực tế. Tình hình bỏ ruộng không làm vụ Đông diễn ra làm tổng diện tích sản xuất vụ Đông trên địa bàn giảm dần qua các năm (năm 2009, diện tích cây vụ Đông là 27.946 ha; năm 2010 là 24.089 ha; năm 2011 là 21.413 ha). Nguyên nhân do:

+ Chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn: Một số bộ phận người dân sản xuất nông nghiệp trực tiếp đã chuyển sang hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực khác có thu nhập cao hơn như: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu lao động ...

+ Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, giá vật tư nông nghiệp tăng cao dẫn đến hạn chế đầu tư, thâm canh sản xuất của người dân.

+ Việc ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa một số doanh nghiệp và nông dân còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng tiêu thụ sản phẩm khó khăn, nông dân bị ép giá... đã ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sản xuất của nông dân.

Để khuyến khích nông dân đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, UBND tỉnh đã ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất rau chế biến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2012, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha cho các hộ sản xuất rau chế biến có quy mô trồng tập trung từ 01 ha trở lên.

+ Hỗ trợ 100% kinh phí, đào tạo tập huấn quy trình trồng rau chế biến cho các hộ sản xuất.

+ Hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha xây dựng cơ sở hạ tầng đối với vùng sản xuất rau an toàn, rau chế biến có quy mô từ 5 ha trở lên.

Ngoài nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ, các huyện, thành phố tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương đều trích nguồn ngân sách hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông để mở rộng diện tích tăng thu nhập cho nông dân. Cùng với việc hỗ trợ kinh phí, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố nghiên cứu lựa chọn một số loại cây trồng vụ Đông có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh và theo hướng mỗi địa phương tập trung phát triển một số loại cây trồng đặc trưng riêng; đồng thời có cơ chế, chính sách kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung và sản xuất vụ Đông nói riêng.

- Cử tri xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đề nghị: Tân Yên là huyện có diện tích vải sớm tập trung lớn nhất tỉnh (350ha) hàng năm cho sản lượng khoảng 5.000 tấn, mang lại thu nhập 40 - 50 tỷ (giá cao gấp 3-5 lần vải chính vụ). Để phát huy thế mạnh trên, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện sớm triển khai dự án sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap để tăng giá trị quả vải; đầu tư, hỗ trợ nâng cấp đường giao thông đủ tiêu chuẩn tải trọng cho xe côngtenno và xây dựng chợ đầu mối thu mua vải ... Hỗ trợ huyện làm thủ tục đăng ký thương hiệu vải sớm Phúc Hoà.

+ Đối với việc triển khai dự án sản xuất vải an toàn theo tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung và xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên nói riêng đã được triển khai thực hiện theo Quyết định số 3662/QĐ-NN-HTQT ngày 20/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó có tỉnh Bắc Giang được đầu tư 3,763 triệu USD. Riêng trên địa bàn huyện Tân Yên, dự án sẽ thực hiện mô hình sản xuất với quy mô 60 ha tại xã Phúc Hòa. Năm 2010 và 2011 dự án đã tổ chức 19 lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất vải thiều an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho khoảng 760 hộ nông dân. Qua các lớp đào tạo, tập huấn đã làm làm thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ thâm canh cho người dân và năng suất, chất lượng vải đã được nâng lên đáng kể.

+ Đối với đề nghị xây dựng đường giao thông đủ tiêu chuẩn tải trọng cho xe công-ten-nơ: Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường qua địa bàn huyện Tân Yên như: đường tỉnh 398, 295, 298, ... từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân. Hiện tại, xe công-ten-nơ đã đến được thị trấn Cao Thượng, Nhã Nam, thuận lợi phục vụ thu mua vải thiều trong huyện. Tuy nhiên, các tuyến đường huyện, đường xã đi lại còn khó khăn. Trước mắt, huyện Tân Yên đã bố trí vốn để tạm thời khắc phục, sửa chữa những đoạn hư hỏng nặng để đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển thu gom hàng hóa của nhân dân về trung tâm huyện.

+ Đối với đề nghị xây dựng chợ đầu mối thu mua vải: Do sản lượng vải thiều của Tân Yên hàng năm khoảng 5.000 tấn là nhỏ, chưa cần thiết phải đầu tư xây dựng chợ đầu mối, trước mắt chỉ cần có các đầu mối thu gom để đưa về đến trung tâm huyện là có thể đáp ứng yêu cầu tiêu thụ hết vải thiều của huyện.

- Cử tri huyện Sơn Động đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn, không được khai thác gỗ như hiện nay. Việc phát rừng nguyên sinh để trồng rừng kinh tế sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường; đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 146.000 ha đất rừng, trong đó đất rừng đặc dụng 14.000 ha; đất rừng phòng hộ 19.000 ha và đất rừng sản xuất 113.000 ha. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện và chủ rừng tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng vi phạm, khai thác gỗ trái phép trong các khu rừng phòng hộ đầu nguồn như cử tri phản ánh, lực lượng kiểm lâm đã kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Diện tích rừng nguyên sinh của tỉnh hiện còn rất ít thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, đã được chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm quan tâm bảo vệ. Hiện tại tỉnh đã dừng thực hiện việc chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang rừng kinh tế nên cơ bản không có tình trạng phá rừng nguyên sinh để trồng rừng kinh tế.

Để nâng cao ý thức bảo vệ rừng, trong những năm qua công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng được tỉnh thường xuyên quan tâm; đã triển khai tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tới các địa phương có rừng và nhất là đồng bào dân tộc, miền núi, vùng cao.

Hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, kiện toàn củng cố lực lượng kiểm lâm theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đẩy mạnh công tác phát triển rừng và nâng cao chất lượng cán bộ kiểm lâm phục vụ công tác bảo vệ rừng tốt hơn.

- Cử tri các huyện Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hoà và Yên Thế phản ánh:
Ngày 09/12/2009, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND thông qua Đề án "Phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020" và ngày 22/12/2009, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thực hiện. Nghị quyết này đã được người dân hết sức quan tâm và thực hiện đạt kết quả khá tốt nhưng thực tế ngân sách tỉnh chưa cân đối vốn cho Đề án này. Hiện nay một số đường xây dựng xong nhưng thiếu kinh phí, chưa quyết toán được gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị tỉnh xem xét ghi vốn để thực hiện.

Trong Đề án "Phát triển Giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2020" nêu rõ cơ cấu vốn đầu tư đối với từng nhóm huyện, từng loại đường và trách nhiệm của các cấp trong bố trí vốn cho đầu tư nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn. UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo bố trí các nguồn vốn mục tiêu, vay tín dụng ưu đãi, ODA và nguồn vốn thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế những năm qua có nhiều khó khăn, các nguồn vốn bố trí còn hạn hẹp, trong khi cần tập trung giải quyết nợ đọng XDCB các xã nên chưa đáp ứng được nhu cầu của Đề án.

Thời gian tới kết hợp với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp huy động, bố trí thêm các nguồn lực nhằm thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, kết hợp cứng hoá các tuyến đường giao thông nông thôn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí của Chương trình. Để khắc phục tình trạng thiếu vốn đầu tư, đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối từ nguồn của địa phương và hỗ trợ từ cấp trên, tránh đầu tư dàn trải, gia tăng nợ trong đầu tư XDCB.

*- **Cử tri các xã huyện Lục Nam đề nghị** tỉnh quan tâm đầu tư tu sửa, nâng cấp tỉnh lộ 295 đoạn từ thị trấn Đồi Ngô đi Bảo Sơn và tỉnh lộ 293 vì cả 2 tuyến đường này đều bị xuống cấp nghiêm trọng.*

Tuyến đường tỉnh 295 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 thực hiện cải tạo, nâng cấp toàn tuyến. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo tập trung đầu tư nâng cấp một số đoạn tuyến thuộc các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, xây dựng cầu Bến Tuần, cầu Đông Xuyên. Do nền kinh tế còn nhiều khó khăn chưa có đủ vốn để xây dựng đồng bộ trên toàn tuyến, trước mắt để đảm bảo giao thông UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiến hành sửa chữa nhằm khắc phục những đoạn đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ cuối năm 2011 và đầu năm 2012 ngành Giao thông vận tải đã tập trung sửa chữa đoạn từ thị trấn Đồi Ngô đi Bảo Sơn đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân.

Tuyến đường tỉnh 293 đang được triển khai cải tạo, nâng cấp toàn tuyến từ thành phố Bắc Giang đến huyện Sơn Động. Do dự án có quy mô lớn nên cần thi công theo từng đoạn tuyến. Năm 2011 đã triển khai thi công nền đường từ thành phố Bắc Giang đến cầu Lục Nam; năm 2012-2013 dự kiến kế hoạch sẽ tập trung thi công cho đoạn từ Lục Nam đi Mai Sơn. Hiện nay, chủ đầu tư và UBND huyện Lục Nam đang tích cực triển khai công tác lập và phê duyệt phương án bồi thường GPMB để sớm triển khai thi công.

Trước mắt để đảm bảo giao thông đoạn từ cầu Lục Nam đến Mai Sơn, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Bắc Giang thường xuyên duy tu, sửa chữa để đảm bảo đi lại của nhân dân.

*- **Cử tri xã Đan Hội, huyện Lục Nam đề nghị** tỉnh phối hợp với tỉnh Hải Dương mở rộng công tiêu úng qua đê Núi Xẻ thuộc xã Hưng Đạo (Hải Dương) tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp ở xã Đan Hội.*

Công tiêu úng qua đê Núi Xẻ thuộc xã Hưng Đạo, tỉnh Hải Dương, do tỉnh Hải Dương quản lý và điều tiết theo địa phận hành chính. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Lục Nam kiểm tra thực tế, đề xuất cách giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

*- **Cử tri các xã Yên Sơn, Cương Sơn, huyện Lục Nam đề nghị** tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ nhân dân vì nguồn nước tại địa phương không đảm bảo vệ sinh.*

Hệ thống nước sạch xã Cương Sơn, huyện Lục Nam đã được UBND tỉnh quan tâm đầu tư với tổng mức đầu tư là 9,6 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2012, đáp ứng cơ bản nhu cầu nước sạch của nhân dân địa phương.

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Yên Sơn nằm trong Quy hoạch nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2015, định hướng đến nay năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh rất hạn chế, nhiều dự án nước sạch đã và đang đầu tư còn thiếu vốn nên tỉnh chỉ tập trung bố trí vốn trả nợ cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp đã có khối lượng thực hiện, không bố trí cho các công trình khởi công mới. Do đó, trước mắt chưa thể đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Yên Sơn.

- Cử tri xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa phản ánh: Hiện nay Kênh 2 dẫn nước từ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đi qua xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa đã được Nhà nước quan tâm kiên cố hóa đoạn đi qua huyện Phú Bình; còn đoạn đi qua xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa chưa được kiên cố hóa gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cứng hóa Kênh 2, đoạn đi qua xã Đồng Tân để nhân dân phát triển sản xuất.

Trong những năm qua nhờ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nước ngoài cùng với ngân sách của tỉnh một số các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng, cải tạo và nâng cấp phục vụ tốt việc sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn. Thực tế trên địa bàn tỉnh còn nhiều tuyến kênh đã xuống cấp nhưng chưa được kiên cố như ý kiến phản ánh của cử tri. Hiện nay nguồn kinh phí đầu tư của tỉnh, huyện còn hạn chế, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách Trung ương cân đối, hỗ trợ. Năm 2011 và 2012, do thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, nhiều chương trình, dự án bị cắt giảm vốn đầu tư nên việc huy động vốn đầu tư các công trình của tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị với Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan hỗ trợ kinh phí để dự án sớm được triển khai, thực hiện.

- Cử tri huyện Yên Thế đề nghị xem xét giảm giá vé tuyến xe khách Cầu Gồ - Bắc Giang của Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang vì giá vé bằng của Công ty Bắc Hà tuyến Cầu Gồ - Bắc Giang, nhưng cung đường ngắn hơn, trong khi đó chất lượng xe không bằng của Công ty Bắc Hà. Công ty cần nâng cấp xe để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn.

Theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá thì giá vé của 02 tuyến vận tải hành khách do doanh nghiệp vận tải tự tính toán các chi phí cấu thành giá vé và kê khai giá cước theo quy định. Về nguyên tắc xác định giá vé, khi tuyến có cự ly càng ngắn thì chi phí tính cho 01 hành khách/01 km càng cao, cụ thể: tuyến Cầu Gồ - Bắc Giang (cự ly 30km) giá cước là 666đ/hành khách/km; tuyến Cầu Gồ-Gia Lâm (cự ly 90km) giá cước vận tải là 500đ/hành khách/km; đoạn Cầu Gồ - Bồ Hạ - thành phố Bắc Giang chỉ là một chặng nằm trong tuyến Cầu Gồ - Gia Lâm của Công ty Bắc Hà nên có giá vé chặng rẻ hơn vé tuyến cả chặng Cầu Gồ- Bắc Giang.

Đối với nội dung về chất lượng phương tiện: qua kiểm tra cho thấy Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang đang sử dụng loại xe SAMCO sản xuất năm 2006, thời gian sử dụng khoảng 6 năm, tuy nhiên Công ty đã có kế hoạch thay thế các phương tiện trên vào năm 2012-2013 để phục vụ hành khách tốt hơn.

- Cử tri thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế đề nghị: Kênh Tây của công trình thủy lợi hồ sông Sỏi đi qua địa phận thôn khi thì công mất mương thấp hơn mực nước ruộng nên việc dẫn nước vào để sản xuất rất khó khăn, đề nghị có biện pháp xử lý.

Kênh Tây là một hạng mục thuộc dự án hệ thống thủy lợi Sông Sỏi dài 5,6 km là đoạn kênh chính tưới tự chảy cho hầu hết diện tích sản xuất của 2 xã Tam Hiệp và Tân Hiệp. Tuy nhiên, do nằm trên địa hình miền núi nên một số diện tích tại thôn Đền Cô xã Tam Hiệp cao cục bộ, mặt ruộng cao hơn cao trình điểm đầu mối của cả tuyến, nên không thể thực hiện theo hình thức tưới tự chảy được mà chỉ tạo được nguồn phục vụ bơm nước tưới cho sản xuất.

- Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho sửa chữa và nâng cấp tỉnh lộ 290, đường từ ngã ba xã Hồng Giang đi Cống Lâu xã Phong Vân vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

Tuyến đường tỉnh 290 dài 15Km được đầu tư xây dựng từ năm 1995. Do được xây dựng đã lâu, mặt đường hẹp (3,5 m), lưu lượng xe ngày một tăng, đặc biệt xe có tải trọng nặng hoạt động nhiều, nhất là mùa thu hoạch vải thiều đã làm cho nền, mặt đường bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, do ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa bố trí được vốn để cải tạo, nâng cấp tuyến đường trên, UBND tỉnh đã có Tờ trình đề nghị Chính phủ, các bộ ngành hỗ trợ vốn đầu tư. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường và phục vụ nhân dân đi lại, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Bắc Giang tập trung sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường xong trong quý III/2012.

- Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ huyện kinh phí để xây dựng cầu từ thôn Tân Thành xã Tân Mộc sang xã Bình Sơn huyện Lục Nam để các cháu học sinh đi học được an toàn; xem xét đầu tư xây dựng cầu từ xã Tân Mộc huyện Lục Ngạn đi xã Vô Tranh huyện Lục Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân 2 huyện.

Việc xây dựng cầu từ thôn Tân Thành, xã Tân Mộc sang xã Bình Sơn và xã Vô Tranh huyện Lục Nam là nhu cầu cần thiết nhằm cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, do chưa bố trí được vốn đầu tư nên trước mắt chưa thể triển khai xây dựng các cầu theo đề nghị của cử tri. UBND tỉnh chỉ đạo 2 huyện bảo đảm giao thông tạm thời bằng các đường ngầm tràn, có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại; khi có điều kiện sẽ triển khai xây dựng cầu.

- Cử tri các xã Đại Lâm, Tân Hưng, Mỹ Hà và nhiều xã khác, huyện Lạng Giang phản ánh: Cử tri các xã đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét giải quyết việc Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống Cầu Sơn - Cẩm Sơn hiện nay đã hoàn thành nhưng chất lượng kém. Kênh Y2 đoạn từ Xương Lâm đi Đại Lâm đã được sửa nhưng chất lượng vẫn kém, kênh Yên Lại khi cải tạo làm hư hỏng một số cống của thôn Trung Phụ, không sửa chữa và không trả lại mặt bằng đường làng ven bờ sông, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân xã Tân Hưng. Đề nghị triển khai cứng hóa kênh Tây đoạn từ thôn Cánh (Mỹ Hà) xuống Dương Đức; xây dựng rãnh thoát nước phố Bến Tuần (ở khu vực đầu cầu Bến Tuần) do khi thi công cầu đã lấp rãnh thoát nước, gây ô nhiễm môi trường.

+ Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Cầu Sơn - Cẩm Sơn với nội dung chủ yếu là kiên cố hóa các kênh chính, kênh Y và một số kênh cấp 2 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ đầu tư đã tiến hành khắc phục, sửa chữa các sai sót, khiếm khuyết của công trình xây dựng. Hệ thống kênh đã góp phần cải

thiện tưới, đã rút ngắn thời gian cấp nước. Ban quản lý Tiêu dự án Cầu Sơn - Cẩm Sơn đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho đơn vị quản lý khai thác.

+ Kênh Y2 đoạn từ Xương Lâm đi Đại Lâm, huyện Lạng Giang đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Theo nguyện vọng của địa phương, tỉnh đã đề nghị Ngân hàng thế giới đầu tư bổ sung, sửa chữa các đoạn kênh Y2 mà địa phương đã kiên cố hóa từ trước đang bị xuống cấp (đoạn đầu kênh Y2-15, đoạn giữa kênh Y2) nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống kênh. Đến nay, công trình đã thi công hoàn thành phần bổ sung đầu kênh Y2-15 và đang tiếp tục thi công, sửa chữa tiếp đoạn bổ sung giữa kênh Y2 là đoạn kênh cũ của địa phương đã bị xuống cấp theo ý kiến của cử tri.

+ Khi cải tạo kênh Yên Lại, các công lấy nước trên kênh đều được sửa chữa nâng cấp, nhiều đoạn bờ kênh Yên Lại thuộc xã Tân Hưng được đào hạ thấp hoặc tôn cao. Do là nền đất mới nên quá trình đi lại đã làm hư hại mặt bờ kênh như sinh lầy, ổ gà,... gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân. Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý dự án kết hợp cùng chính quyền địa phương xác định cụ thể các vị trí cần sửa chữa và chỉ đạo nhà thầu san lấp, lu lèn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương.

* *Đối với hệ thống kênh Tây đoạn từ thôn Cánh, xã Mỹ Hà xuống Dương Đức:* Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập dự án cứng hoá tuyến kênh. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp nên chưa bố trí được vốn để triển khai. Tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, cân đối nguồn vốn để tiếp tục triển khai thực hiện dự án trong thời gian gần nhất.

* *Về việc xây dựng rãnh thoát nước phố Bến Tuần:* Năm 2008, tỉnh đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Tuần trên Đường tỉnh 295, phạm vi dự án từ Km30+00 – Km32+502, có hạng mục rãnh thoát nước đầu cầu Bến Tuần. Đoạn tuyến từ Km28+900-Km29 không thuộc dự án, trên đoạn tuyến này về bên phải (trước cổng trường cấp 3 Lạng Giang) chưa có rãnh, nên nước thải sinh hoạt của các hộ dân thường xuyên chảy ra lề đường. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Bắc Giang phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân đào rãnh, đảm bảo thoát nước, đến nay tình trạng nước chảy ra đường, đọng trên lề đường đã được giải quyết.

- *Cử tri xã Liên Sơn, Cao Xá, Ngọc Lý, huyện Tân Yên phản ánh:* Tỉnh lộ 298 (Đình Nẻo - Bích Động) đang được thi công đã lấp hết mương tưới hai bên đường nên không đảm bảo cung cấp nước cho cây trồng vụ Đông. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo khắc phục để đảm bảo tưới tiêu cho cây trồng vụ Đông.

Trong khi triển khai thực hiện nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 298, khi đắp đất mở rộng nền đường, đơn vị thi công đã để đất tràn lấp mương tưới hai bên đường.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn trả lại mương tưới hai bên đường, đảm bảo khả năng tưới, tiêu cho cây trồng của nhân dân.

- **Cử tri huyện Tân Yên phản ánh:** Đoạn đường dẫn từ Cầu Bến Tuần đến đường vào UBND xã Hợp Đức, huyện Tân Yên (thuộc tỉnh lộ 295) đã làm xong đưa vào sử dụng từ năm 2010. Tuy nhiên nơi đầu nối giữa đường mới với đường cũ có khúc cua vòng rất gấp, nhưng độ nghiêng mặt đường nhỏ nên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trong khi đó tại đây chưa cắm biển cảnh báo nguy hiểm hoặc biển giới hạn tốc độ, gờ giảm tốc... Vì vậy năm 2011 tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông và đã có 3 người chết. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cho làm ngay gờ giảm tốc và cắm biển báo tại đây; đồng thời nghiên cứu cho xử lý lại phần mặt đường tại nơi đầu nối để hạn chế tai nạn giao thông; Trên tỉnh lộ 398 đoạn đi qua địa phận huyện Tân Yên thiếu nhiều biển báo chỉ dẫn giao thông như: Thiếu biển cảnh báo nguy hiểm ở cụm công nghiệp huyện, biển báo có đường ngang gần Công ty may KOVI, đường ngang tại khu Cầu Cẩn - Việt Lập... nên thường xảy ra tai nạn, nhiều trường hợp bị tử vong; tại ngã 3 thị trấn Cao Thượng thiếu biển cấm đỗ, cấm dừng ... Vì vậy ngã 3 thị trấn Cao Thượng trở thành bến dừng đón khách của tuyến xe buýt Bắc Giang - Yên Thế gây cản trở giao thông nghiêm trọng, năm 2011 đã xảy ra tai nạn chết người. Đề nghị tỉnh chỉ đạo cho rà soát và sớm cắm biển báo chỉ dẫn giao thông tại tuyến đường này; Tại ngã tư giao giữa đường 398 và đường 295 ở trung tâm huyện Tân Yên mật độ giao thông rất lớn, nhất là vào giờ cao điểm, đã có ùn tắc và thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cho làm ngay hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư để điều độ, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, thiệt hại về người và tài sản do các vụ tai nạn giao thông gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch xử lý các vị trí giao cắt, vị trí nguy hiểm gây mất an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ (được ủy thác), đường tỉnh, đường sắt thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo kế hoạch, tại các vị trí này sẽ được sơn gờ giảm tốc, tạo gờ cưỡng bức, bổ sung, lắp đặt biển báo tại những vị trí còn thiếu hoặc điều chỉnh các biển báo và lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo sơn gờ giảm tốc, tạo gờ cưỡng bức, bổ sung, lắp đặt biển báo tại những vị trí còn thiếu hoặc điều chỉnh các biển báo, UBND các huyện có trách nhiệm lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Bắc Giang thực hiện sơn gờ giảm tốc, tạo gờ cưỡng bức, bổ sung, lắp đặt, điều chỉnh các biển báo, UBND các huyện triển khai lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao, vị trí nguy hiểm gây mất an toàn giao thông theo kế hoạch và khả năng bố trí nguồn vốn.

- **Cử tri huyện Tân Yên đề nghị** tỉnh sớm đầu tư nâng cấp tuyến đê bồi các xã Quế Nham, Liên Chung (dài 1,2 km) thành đê cấp III; kiên cố hoá mặt đê Hữu Thương và 2 bờ kênh chính qua huyện Tân Yên.

+ Đoạn đê bồi thuộc xã Quế Nham, xã Liên Chung huyện Tân Yên có chiều dài 1,2 km nằm trong Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê

tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2020. Tuy nhiên, do chưa có nguồn vốn nên trước mắt chưa thực hiện đầu tư nâng cấp tuyến đê này trong năm 2012.

+ Tuyến đê Hữu Thương thuộc địa bàn huyện Tân Yên có tổng chiều dài là 30,1 km, đã cứng hóa 9 km, còn 21,1 km chưa được cứng hóa. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án “Chống sạt lở đê điều hệ thống đê cấp 3 trên địa bàn huyện Tân Yên từ Km6+00 đến Km 14+700 đê Hữu Thương” và đã tổ chức đấu thầu, hiện nhà thầu đang chuẩn bị triển khai thi công đoạn đê nói trên.

+ Kênh chính đi qua địa phận huyện Tân Yên có tổng chiều dài 25 km, đã thực hiện cứng hóa được 12 km, còn 13 km chưa được cứng hoá. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với huyện Tân Yên và huyện Việt Yên chuẩn bị các điều kiện để triển khai cứng hoá đoạn còn lại trong thời gian tới.

- **Cử tri huyện Tân Yên đề nghị** tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu qua sông Thương tại khu vực bến đò Mom nối 2 huyện Tân Yên và Lạng Giang.

Việc đầu tư xây dựng cầu nối hai huyện Tân Yên và Lạng Giang là nhu cầu cần thiết, cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong vùng. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng cây cầu trên. Trước mắt, để giải quyết nhu cầu về đi lại và giao thương của nhân dân 2 huyện, tỉnh đang triển khai đầu tư xây dựng bến khách ngang sông tại bến đò Mom qua sông Thương theo tiêu chuẩn bến loại 2 với tổng mức đầu tư 3,7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách nhà nước.

- **Cử tri huyện Sơn Động phản ánh:** Tuyến đường 31 từ thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn đến thị trấn An Châu huyện Sơn Động đã xuống cấp, thường xuyên xảy ra tai nạn chết người (năm 2011 xảy ra 9 vụ TNGT làm chết 3 người). Đề nghị tỉnh có đề án đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp sửa chữa.

Việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn từ Km42 - Km99 (Thị trấn Chũ - Hữu Sản) đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư, giao cho Tổng Cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn nên Tổng Cục Đường bộ Việt Nam chưa tiến hành thực hiện dự án.

Trước mắt để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí vốn và giao cho Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư sửa chữa những đoạn bị hư hỏng, xuống cấp nặng từ Km52 - Km60. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang chỉ đạo đơn vị thi công tiến hành sửa chữa, nâng cấp đoạn tuyến xong trong tháng 7/2012.

- **Cử tri huyện Hiệp Hòa phản ánh:** công tác đăng kiểm, kiểm định chất lượng các phương tiện giao thông chưa nghiêm túc. Nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn vẫn tham gia giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện nay, Trung tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang có 02 dây chuyền kiểm định đều được đầu tư thiết bị kiểm định tự động của hãng MAHA do CHLB Đức sản xuất, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hoạt

động của Trung tâm được thực hiện theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của Bộ giao thông vận tải, được sự giám sát chặt chẽ thường xuyên của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải Bắc Giang.

Các phương tiện đến kiểm định tại Trung tâm đều được Trung tâm thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, những phương tiện đạt tiêu chuẩn mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Năm 2011 Trung tâm đã thực hiện kiểm định 22.374 phương tiện trong đó có 17.398 phương tiện đạt tiêu chuẩn và được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bằng 77%), 4.976 phương tiện không đạt tiêu chuẩn (bằng 23%). Những phương tiện không đạt tiêu chuẩn đều không được cấp Giấy chứng nhận. Trong thực tế số các vụ tai nạn giao thông liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn an toàn của phương tiện là rất thấp, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa phát hiện được vụ việc liên quan.

*- **Cử tri huyện Lục Nam đề nghị** tỉnh có chính sách quy hoạch đất ở nông thôn để giao đất ở cho các đối tượng có nhu cầu là hộ nghèo và gia đình có nhiều thế hệ ở chung, quy hoạch ở những nơi đất không sinh lời để giao cho các hộ theo giá sàn, vì các đối tượng này không có điều kiện đấu giá đất ở.*

Chính sách quy hoạch đất ở nông thôn đã được quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc lập quy hoạch đối với đất ở nông thôn do UBND cấp huyện căn cứ nhu cầu thực tế để xác định và phân khai cho các xã, phường, thị trấn làm căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương.

Việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá cho hộ gia đình cá nhân đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ. Hiện nay, UBND tỉnh đang giao các ngành chức năng phối hợp với địa phương nghiên cứu, tham mưu ban hành quy định giao đất ở không qua đấu giá cho các hộ gia đình ở nông thôn.

*- **Cử tri các xã vùng Tứ Sơn, huyện Lục Nam phản ánh** việc cấp phép khai thác than cho một số công ty ở xã Lục Sơn đã và đang gây ra ô nhiễm môi trường nước, bụi; mất an toàn lao động, chặt phá rừng bừa bãi; hư hỏng hệ thống đường giao thông; thất thu ngân sách,... Đề nghị tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên.*

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản nói chung và khai thác than nói riêng. Qua các cuộc kiểm tra tại huyện Lục Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm. Trong đó, đã đình chỉ khai thác đối với Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hoàng, thu hồi giấy phép đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đạt Anh và yêu cầu các đơn vị khác thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép cơ bản đã được xử lý dứt điểm và tình hình an ninh khu vực mỏ đã ổn định; tình

trạng gây ra ô nhiễm môi trường nước, bụi, mất an toàn lao động, chặt phá rừng bừa bãi, hư hỏng hệ thống đường giao thông trong hoạt động khai thác than tại mỏ than Nước Vàng, xã Lục Sơn đã được cơ bản được khắc phục.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp khai thác than đầu tư nâng cấp tuyến đường vận chuyển than, hướng tuyến chạy theo đường cũ từ thôn Chẽ, xã Trường Sơn qua thôn Trôi, thôn Non, Đá Ngang, Nước Vàng. Đến nay, các doanh nghiệp đã lập xong thiết kế tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 9km, tổng dự toán khoảng 9 tỷ đồng, bằng nguồn vốn của doanh nghiệp đóng góp, dự kiến triển khai trong năm 2012.

Song, xác định đây là lĩnh vực phức tạp, thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh, đề nghị các địa phương và dân nhân chủ động phối hợp triển khai các biện pháp và giám sát quá trình thực hiện của các doanh nghiệp.

- Cử tri xã Hồng Thái, huyện Việt Yên đề nghị xem xét việc công ty An Pha thuộc khu công nghiệp Đình Trám sản xuất gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty An Pha. Kết quả kiểm tra cho thấy: Công ty An Pha đã thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường như: thu gom chất thải rắn, đấu nối hệ thống nước thải vào khu xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Trám. Tuy nhiên, năm 2011, Công ty An Pha đang thử nghiệm dây chuyền sản xuất gạch Block không nung. Dây chuyền này gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư thuộc xóm Nguộn, thôn Hùng Lãm như: bụi, tiếng ồn, ... Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu Công ty chấm dứt việc sản xuất thử nghiệm gạch Block, quản lý triệt để các chất thải rắn để ngoài trời. Công ty đã dừng dây chuyền sản xuất gạch Block, bố trí xây dựng khu lưu trữ chất thải rắn và thực hiện vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định.

- Cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 về việc ban hành Quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn, ao đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Vì quy định đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993 và người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, diện tích đất ở chỉ được công nhận 100m² là không phù hợp đối với hộ gia đình ở đô thị có nhiều nhân khẩu sống trên cùng thửa đất.

Việc quy định hạn mức đất ở theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 15/12/2009 của UBND tỉnh thực hiện theo Khoản 2 Điều 83, Khoản 5 Điều 84 và Khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã tồn tại những bất cập, không phù hợp với thực tế. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất sửa đổi một số nội dung về công nhận quyền sử dụng đất đối với trường

hợp thửa đất có vườn ao trong cùng một thửa đất có nhà ở phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh Khu công nghiệp Song Khê- Nội Hoàng nhiều năm nay đã xả nước thải ra sông gây ô nhiễm trầm trọng nhưng chưa được xử lý, làm ảnh hưởng đến chăn nuôi thủy sản, ô nhiễm hệ thống nước ngầm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tình trạng này đã được nhân dân phản ánh lên các cấp nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục hậu quả, nhân dân rất bức xúc, đề nghị khẩn trương xem xét giải quyết ngay.

Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thường xuyên. Kết quả kiểm tra cho thấy, nước thải tại Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng và khu vực lân cận hiện đang ô nhiễm đúng như cử tri phản ánh.

Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định của pháp luật về môi trường, xả chất thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép vào nguồn nước. Đặc biệt là nước thải của các đơn vị: Nhà máy Giấy Xương Giang, Nhà máy Giấy Bắc Hà, nước thải của Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, Cụm công nghiệp Nội Hoàng và một số doanh nghiệp bên ngoài khu, cụm công nghiệp. Các chất thải này lưu nhiều năm tại lòng kênh T6, ngòi Bún và kênh T4 chưa được nạo vét và khai thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm với tổng số tiền phạt là 256 triệu đồng; đã có văn bản yêu cầu các cơ sở có lượng nước thải ô nhiễm phải có trách nhiệm khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường xong trước 30/8/2012, nếu không chấp hành sẽ xem xét đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp khẩn trương xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thành phố Bắc Giang và huyện Việt Yên nghiên cứu, đề xuất phương án nạo vét lòng kênh T6, T4, cải tạo ngòi Bún để sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

- Cử tri các xã Vô Tranh, Tam Dị, Đan Hội,...huyện Lục Nam đề nghị ngành điện lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả vốn đóng góp của nhân dân. Đồng thời tăng cường đầu tư vốn cải tạo, nâng cấp Trạm biến áp và hệ thống đường dây 0,4 KV để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Năm 2009, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tiến hành tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện đến các hộ tại các xã Vô Tranh, Tam Dị, Đan Hội và một số xã khác của huyện Lục Nam theo hình thức tăng - giảm vốn, không hoàn trả vốn. Như vậy, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn các xã huyện Lục Nam sẽ không có hoàn trả vốn.

Sau khi tiếp nhận hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang đã triển khai cải tạo, sửa chữa nhằm nâng cao chất lượng, an toàn điện tại các xã tiếp nhận với tổng mức đầu tư lên đến trên 200 tỷ đồng. Năm 2011, 2012 do thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm

bảo an sinh xã hội nên nguồn vốn đầu tư phân bổ cho Công ty Điện lực Bắc Giang rất hạn chế. Trước mắt, chưa thể hoàn thiện được ngay việc cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực huyện Lục Nam một cách toàn diện.

Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Giang và Ban QLDA phát triển điện lực đang chuẩn bị triển khai chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Bắc Giang, đã thực hiện xong giai đoạn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của dự án *Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Bắc Giang - vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức kfW* với tổng mức đầu tư 455 tỷ đồng, thực hiện tại 142 xã, trị trấn trong tỉnh (trong đó có các xã thuộc huyện Lục Nam), dự kiến dự án sẽ khởi công trong quý IV/2012. Khi dự án này được triển khai, thì chất lượng và an toàn điện trên toàn tỉnh sẽ được cải thiện.

- Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị Điện lực Bắc Giang tạo điều kiện cho thôn Quán Cà, xã Biên Sơn đường điện riêng vì hiện nay các hộ gia đình sử dụng đường điện cùng với Trường bán quốc gia TB1 nên giá điện rất cao.

Qua khảo sát sơ bộ, thôn Quán Cà có 139 hộ, trong đó có 42 hộ đang mua điện trực tiếp của Công ty Điện lực Bắc Giang qua trạm biến áp Dọc Đình. Số hộ còn lại (97 hộ) hiện đang mua điện tại đường dây 0,4kV của Trường bán TB1 với giá mua do hai bên thoả thuận. Lưới điện hạ áp 0,4kV khu vực này không nằm trong chương trình bàn giao cho Công ty Điện lực Bắc Giang quản lý vận hành để bán điện trực tiếp đến các hộ.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập Đề án “Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện” giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó có huyện Lục Ngạn.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội: (10 ý kiến)

- Cử tri thành phố Bắc Giang đề nghị đầu tư, nâng cấp trang thiết bị khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng thời chân chính thái độ đón tiếp, chữa bệnh cho bệnh nhân của đội ngũ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Để người bệnh có điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn thì việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị khám chữa bệnh, công tác đào tạo cán bộ là những việc làm cần thiết và phải làm thường xuyên, liên tục. Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội nên nguồn vốn đầu tư bố trí cho các công trình rất hạn hẹp. Tuy nhiên, năm 2012, UBND tỉnh đã bố trí vốn và chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh triển khai đầu tư cải tạo một số khoa như: Khu khám bệnh nội trú, Khoa Dinh dưỡng,..., trang bị một số máy móc như: Máy xét nghiệm huyết học, Sinh hoá, Siêu âm màu, ... Đồng thời, chỉ đạo vận động các tổ chức cá nhân tài trợ để xây dựng khoa Nội thận - Tiết Niệu - Lọc máu.

Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị máy móc, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Bệnh viện để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đặc biệt là tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, do áp lực công việc nhiều, số lượng người bệnh quá đông nên đôi khi không tránh khỏi những thiếu sót. Trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo

các Bệnh viện quán triệt đội ngũ cán bộ, viên chức nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, tạo niềm tin và sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra và kịp thời xử lý các vi phạm.

- **Cử tri thành phố Bắc Giang phản ánh:** Theo Điều 21 Luật Người cao tuổi quy định việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ... cho người cao tuổi, kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo và nguồn đóng góp xã hội. Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã có văn bản hướng dẫn đối với người cao tuổi (độ tuổi 90), còn độ tuổi khác chưa có văn bản hướng dẫn để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh; **Hội người cao tuổi xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế phản ánh:** Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 2 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định chế độ đối với người cao tuổi nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện; **Cử tri xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng đề nghị:** tỉnh có công văn hướng dẫn cụ thể về thực hiện chính sách hỗ trợ, tặng quà đối với người cao tuổi.

Ngày 23/12/2011, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1867/QĐ-UBND quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đó, quy định rõ mức chi như sau:

- Người cao tuổi 70,75 tuổi: 100.000 đồng/người.
- Người cao tuổi 80,85 tuổi: 200.000 đồng/người.
- Người cao tuổi 95 tuổi: 400.000 đồng/người.
- Người cao tuổi trên 100 tuổi: 500.000 đồng/người.
- Người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18/02/2011 của Bộ Tài chính (Người cao tuổi 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà gồm 5m vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt).

Hoạt động thăm, tặng quà, chúc thọ người cao tuổi được tỉnh Bắc Giang tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Năm 2012, toàn tỉnh đã thăm, tặng quà, chúc thọ 19.990 người cao tuổi (trong đó: thành phố Bắc Giang: 2.266 người; Xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế: 20 người; Xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng: 111 người).

- **Cử tri xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang phản ánh:** dự án nước sạch nông thôn được đầu tư năm 2003 đến nay chưa được hoàn thiện bàn giao, hiện công trình đang được khai thác sử dụng nhưng chất lượng phục vụ kém, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư kiểm tra công trình, nâng cao chất lượng phục vụ và sớm bàn giao công trình.

Công trình nước sinh hoạt tập trung xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang được triển khai qua 2 giai đoạn: giai đoạn I từ năm 2003-2005, giai đoạn II từ 2007-2009. Công trình đã hoàn thành và tạm bàn giao cho UBND xã Tân Dĩnh để đưa

vào khai thác sử dụng cấp nước cho nhân dân từ tháng 7/2005. Hiện tại, UBND xã giao cho HTX nông nghiệp quản lý vận hành. Sau một thời gian khai thác, sử dụng, hiện nay công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp, vận hành không đảm bảo công suất thiết kế nên địa phương chưa nhận bàn giao.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn kiểm tra, xác định nguyên nhân gây hư hỏng, xuống cấp của công trình và yêu cầu các nhà thầu thi công xây dựng công trình tiến hành sửa chữa để sớm bàn giao công trình cho UBND xã Tân Dĩnh, quản lý, khai thác sử dụng.

- Cử tri huyện Hiệp Hoà kiến nghị: Ngành giáo dục cần tiếp tục chấn chỉnh về chất lượng dạy và học hiện nay, tránh tình trạng chạy theo thành tích để đạt danh hiệu Trường chuẩn, đạt số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và danh hiệu học sinh giỏi trong khi điểm thi không phản ánh đúng lực học.

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm chỉ đạo các nhà trường bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, điều chỉnh nội dung dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đẩy mạnh dạy học phân hóa đối tượng; tích cực sử dụng thiết bị đồ dùng, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy- học; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động, nhất là cuộc vận động “Hai không”. Trong chỉ đạo đánh giá tiêu chuẩn, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đã bám sát quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không vì thành tích mà hạ thấp tiêu chí trường chuẩn. Chỉ đạo tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi nghiêm túc nhằm đánh giá khách quan, đúng chất lượng; kết quả các kỳ thi được công bố công khai, không có hiện tượng hợp lý hóa về cơ cấu giải hoặc ưu tiên vùng, miền.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã thường xuyên phối hợp, làm việc với các huyện, thành phố nhằm thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn, trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, đặc biệt là đối với trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên các cấp. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động giáo dục đào tạo không đúng quy định.

- Cử tri huyện Hiệp Hoà phản ánh: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa thực sự được chú trọng, việc kiểm tra nặng về hình thức, chỉ kiểm tra các nhà hàng và các cửa hàng kinh doanh thực phẩm... Chưa chú ý đến các điểm chăn nuôi và cơ sở giết mổ trước khi cho ra thị trường.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành đã phối hợp với các địa phương thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, các điểm chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm.

Hiện nay, trên phạm vi toàn tỉnh chỉ có HTX Bình Minh, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên và 02 điểm giết mổ tập trung tại thành phố Bắc Giang (hộ ông Nguyễn Đình Luật, phường Thọ Xương và hộ Ông Nguyễn Văn Đức, xã Song Mai) đã được cấp giấy phép điểm đủ điều kiện vệ sinh thú y, còn lại việc giết mổ gia súc gia cầm đều do các cá nhân tự giết mổ tại nhà rồi vận chuyển ra chợ tiêu thụ nên việc quản lý các điểm giết mổ nhỏ lẻ, phân tán này gặp rất nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương thường xuyên thực hiện việc kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, 102 chợ, 186 tụ điểm kinh doanh sản phẩm động vật, các nhà hàng và cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra đã xử lý các vi phạm theo quy định.

- Cử tri huyện Lục Ngạn đề nghị: UBND tỉnh đề nghị với Chính phủ cho thôn Quán Cà, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn được hưởng chế độ vùng 3 vì đại đa số nhân dân ở thôn có 100% đất canh tác nằm trong khu vực Trường bắn TBI.

Theo Quyết định số 393/2005/QĐ-UBND ngày 29/8/2005 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, xã Biên Sơn huyện Lục Ngạn là xã khu vực II. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang tiến hành rà soát, xây dựng bộ tiêu chí mới về phân định vùng dân tộc thiểu số theo trình độ phát triển thay thế bộ tiêu chí theo Quyết định số 393/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Dân tộc. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tham mưu văn bản đề nghị với Trung ương công nhận một số xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang (trong đó có thôn Quán Cà, xã Biên Sơn) được hưởng chế độ khu vực III.

- Cử tri xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng phản ánh: một số trường hợp xin cấp, đổi bằng Tổ quốc ghi công đã lâu nhưng chưa được các cấp giải quyết.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Yên Dũng rà soát các trường hợp xin cấp, đổi bằng Tổ quốc ghi công. Kết quả: Năm 2011, UBND huyện Yên Dũng có 312 hồ sơ đề nghị cấp, đổi bằng Tổ quốc ghi công (trong đó xã Nham Sơn có 23 hồ sơ). Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giải quyết và bàn giao 312 bằng Tổ quốc ghi công cho huyện Yên Dũng (trong đó có 23 trường hợp của xã Nham Sơn). Tháng 01/2012, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Yên Dũng và UBND xã Nham Sơn đã tổ chức bàn giao đến tận tay các đối tượng. Tháng 2/2012, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp lập danh sách các hồ sơ đề nghị cấp, đổi bằng Tổ quốc ghi công để giải quyết theo đúng quy định. Đến nay, xã Nham Sơn chưa có trường hợp nào đề nghị cấp, đổi bằng Tổ quốc ghi công.

- Cử tri xã Ngọc Lý, Việt Ngọc, huyện Tân Yên phản ánh: Việc cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với những người có công, thương binh, bệnh binh, ... hiện đang công tác ở các ban, ngành, đoàn thể chưa được hợp lý, một người có nhiều thẻ BHYT mà thực tế chỉ cần 01 thẻ. Đề nghị Nhà nước xem xét điều chỉnh lại chính sách cho phù hợp.

Việc cấp thẻ BHYT cho người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Theo quy định, mỗi người chỉ được cấp một thẻ, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định tại điều 12, Chương II của Luật Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, trong quá trình lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT ở các cấp, còn có trường hợp kê khai không rõ ràng, một số thương binh, bệnh binh,... trong hồ sơ không thể hiện người đó là công chức, viên chức nên dẫn tới được cấp 2 thẻ. Để hạn chế tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát đối chiếu danh sách cấp thẻ BHYT đảm bảo đúng quy định, báo giám đốc với các trường hợp được cấp trùng, lập thẻ.

Trên đây là kết quả xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh khóa XVII - Kỳ họp thứ tư./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVII;
- Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lại Thanh Sơn